

วิธีแก้กรรมด้วยตนเอง

นำเสนอเมื่อ : 27 เม.ย. 2552

วิธีแก้กรรมด้วยตนเอง

กรรมเกิดจากการกระทำ	วิธีแก้กรรม
<p>(สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เคยทำแท้งใหม่ 2.ไม่ดูแลผู้ป่วยประทุษร้าย 3.ไม่เอาใจช่วยคนไข้ สามี ภรรยา ลูกหรือปล่า 4.เคยผิดศีลภาวะ ในชาติก่อนและชาติใหม่ 5.ทำผิดต่อเจ้าที่เจ้าทางใหม่ 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.นิมนต์พระเลี้ยง ทำบุญบ้าน วันเกิด สวดพระชัยปุต ขอฟุ ประพรมน้ำมนต์ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข และดูแลผู้ป่วยตามสวฤทธิให้เจริญก้าวหน้าหรือช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ 2.ไปถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษโดยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข หรือทำบุญให้บรรพบุรุษที่ได้รับกุศล 3.เคยบอกกล่าว-ภรรยาและลูกบางใหม่ ทำดีด้วยดี จะทำให้เขาเข้าใจทุกขเวรกรรม 4.สวดมนต์ทุกวันเกิดตนเอง ขอฟุพระประจำตัวให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข 5.ตั้งเครื่องเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยอาหารหวานสุคนธ์ อธิษฐานจิตต่อพระภูมิเจ้าที่ <p>ผู้มีหน้าที่เรือนหอโยกโยกไป ไหวพยานจะล่วงเกินโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ขอย้ายไปถือโทษเอาผิด ขอฟุให้อำนาจโชคลาภและความร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวท่าน</p>
<p>กรรมส่งผลให้เสียเงินตลอด</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เคยโลภเงินเข้ามาในชาติอดีตแล้วไม่คืน 2.ปล่อยลูกคอกเป็ดเลี้ยง 3.โก่งเงินในชาติปัจจุบัน 4.ทำทวง 5.ยืมยู่ของคนอื่น โดยรู้ว่าผิดก็ให้ทำ 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทุกวันเกิด ให้ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ให้ได้รับกุศลและอธิษฐานขังกันและกัน 2.หากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่ หาเงินไปคืนและขอให้อภัย เพื่อชีวิตเราจะดีขึ้นต่อไป 3.ติดบารมีในกน อุทิศให้เจริญก้าวหน้าและวิญญูณเด็กที่ตามมาได้ได้รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น 4.ทำกุศลที่มีพระคุณและช่วยคนไว้ เพื่อยามทุกข์ยากจะได้มีคนมาเหลียวแล และดูแลแรงงาน 5.สวดมนต์ทุกวันเกิด และแผ่เมตตาให้เจริญก้าวหน้าหรือช่วยเหลือให้พ้นทุกข์
<p>กรรมส่งผลให้ต้องสะเดาะเคราะห์</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <p>เมื่อทำพระเคราะห์ที่โทโทษเข้าเสียอายุ ก็จะประสบเคราะห์ร้าย เช่น บ่อยหนัก อุบัติเหตุ เสียเงิน จึงต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ชอบทำร้ายคนดีท้าวให้ทุกข์ทรมาน หรือ บ่อยหนัก 2.มาลัดใจ ฆีลคิดชอบ 1 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กินเจ 7 วัน อุทิศให้บรรพบุรุษทั้งหลายที่ล่วงเกินตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติ 2.ติดบารมีให้ครอบครัวเป็นสุขอายุยืนยาว 3.ไหว้พระใหญ่ 7 วัน 7 วา ถวายเคราะห์ใด 4.ปล่อยสัตว์ลงน้ำ ตามกำลังวันเกิดตนเอง จนครบ 1 ปี คราวนี้จะกลายเป็นดี 5.ขอพระที่ตนนับถือ ไปที่วัด ไปขอพรทานโทษคนทรนโกงและขอให้อภัยที่ผิดที่ผิดใจ
<p>กรรมส่งผลให้โศกโศก</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เคยเป็นลูกบุญเลี้ยงใน ชาติอดีตและชาติปัจจุบัน 2.ทำวาทะร้ายใจลูกน้องใจ 3.ทำวาทะร้ายใจคนนอกเขาทำ เพราะชิงไหวให้เขาเจ็บปวด 4.ผิดศีลภาวะ 5.ยืมยู่คนอื่นผิดกัน 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ตั้งสังฆะจะไม่แย่งผู้-เมียคนอื่น มาเป็นของตนเอง 2.หมั่นทำความดีทุกวันเกิดตนเองเป็นประจำ ขอเสริมดวงชีวิตให้พบแสงสว่างในชีวิตอุทิศ โปยกไปกับแม่และอธิษฐานขอพร 3.ถวายสังฆทานในวันเกิด เพื่อขอพรให้สมหวังชีวิต 4.อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและอุทิศชีวิตที่เคยล่วงเกินไว้ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติให้ได้รับกุศล และอธิษฐานขังกันและกัน 4.บริจาคทรัพย์ให้บุคคลที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เขาลงมือในความรู้และความรัก และตนเองก็จะได้รับกุศลไป 5.ไกลเกลียดผู้สามี-ภรรยา ที่ทะเลาะกันแยกทางกัน ไหว้พระสักคอกัน จะได้อยู่ด้วยกันมีความสุข
<p>กรรมส่งผลให้เป็นเมียน้อย</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เคยผิดลูกผิดเมียเข้ามาในชาติก่อน 2.ผิดศีลภาวะ 3.เคยอธิษฐานจิตรวมกันกว่าที่ภักซอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน 4.ชิงไปเอาโดยเขาไม่ยินยอม <p>เมียน้อยมี 3 ประเภท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เมียน้อย ผู้ดี ช่วยเหลือ เกิดจากเคยทำบุญใหญ่ ช่วยเหลือคนและครอบครัวมาก และอธิษฐานจิตมาเจอกัน ไม่มาได้เป็นเมีย 1 แต่เป็นเมีย 2 ที่ถูกต้อง เพราะกุศลนำพามาเจอ จึงทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 2.เมียน้อย ผู้ร้าย แต่ไม่ผิดใจเขา ทำเป็นโอรสบุญธรรมเพราะกรรมเก่าที่เคยทำไว้ จึงต้องรับภาระเพราะทั้งรัก ทั้งชิง กรรมนี้อยู่ในกรรมลิขิตใจเขาไว้ แต่พอมาชาตินี้จึงต้องเจออยู่ในภาระจ่ายอ้อม เพราะรักเขา 3.เมียน้อย ผู้บังคับ แต่สงสาร เกิดจากการที่เคยผิดลูกผิดเมียเขาไว้ จึงต้องทุกข์ใจ แต่สบายกาย 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ทำบุญตั้งเจตนา ในวันเกิดตนเอง เคียงและครั้ง เพื่ออุทิศให้เจริญก้าวหน้าในชาติอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญูณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอธิษฐาน 2.ถือศีล 5 ให้ได้ 1 ปี ต่อ 1 เดือน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 3.ถวายสังฆทานในวันเกิด 3.บริจาคทรัพย์ให้บุคคลที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เขาลงมือในความรู้และความรัก และตนเองก็จะได้รับกุศลไป 5.รวมเป็นเจตนาแห่งใจ เพื่อชีวิตคนจะดีขึ้นและสมหวัง สวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดตามความรักให้สมหวังต่อไป
<p>กรรมส่งผลให้ทุกข์เพราะชาติพี่น้องและสามี</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เคยล้อเลียน ไร้อธรรมในคำครอบครัวไว้อ่อน 2.เคยเอาใจคนอื่นในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบัน 3.เคยทำครอบครัวแตกแยกในอดีตชาติ 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของบวช ปฏิบัติธรรมทำให้เจริญก้าวหน้าหรือช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ และตนเองก็จะมีกุศลมากขึ้น 2.ยึดพระนโมพุทธายะ 4 มื เมตตา กรุณา มุติตา อุบาสกา จะทำให้ชีวิตมีความเมตตา และไม่ล้อเลียนเรียดเอาเปรียบคนใกล้ชิด 3.ให้ชีวิตที่ดีคนนั้นถือแต่พองานความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องญาติ 3.ให้พระบูชาดูแลเมืองชาติการที่กิน และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
<p>กรรมส่งผลให้เป็นอัมพาต</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ฆ่าสัตว์ 2.ทำมาลัดใจ 3.ทำวาทะร้ายใจในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ติดบารมีให้ครอบครัวเป็นสุขอายุยืนยาว 2.ปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตนเอง ภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้เจริญก้าวหน้าหรือช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ 3.ถวายยาชีวิต หรือช่วยเหลือคนป่วย
<p>กรรมส่งผลให้เป็นมะเร็ง</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เคยฆ่าสัตว์ หรือทำวาทะร้ายใจเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์มาก่อน จึงส่งผลให้มีสุขภาพที่รักษาไม่ได้ 2.มีจิตใจเหี้ยมโหดตบตีคนใกล้ชิด โดยสังฆทานและทำบุญคนให้เจ็บปางตาย 3.ทำแท้งมากมาย 4.เยียดเบียนเงินคนมากมาย บนความทุกข์ร้อนในอดีตชาติ 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ตั้งทำบุญใหญ่อุทิศให้เจริญก้าวหน้าหรือบวชชีพราหมณ์ 1 เดือน เพื่อส่งกุศลให้เจริญก้าวหน้าหรือช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ 2.สร้างพระถวายให้เจริญก้าวหน้าหรือช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ 3.ให้มาลัดใจกับพระเมตตาเทวีโดยตรง
<p>กรรมส่งผลให้ลูกไม่เกรง ไม่เชื่อฟัง</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ทำแท้ง 2.เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำวาทะร้ายใจครอบครัวในชาติก่อน 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.บวชพระ โดยให้ลูกบวชหรือไปบวชบุญ จะทำให้กรรมน้อยลง 2.พาลูกไปหาหลวงพ่อ โทษแทนตนเอง 3.ปฏิบัติธรรม อุทิศให้ลูกตนเอง
<p>กรรมส่งผลให้ชายขาดทุน</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ไม่เชื่อใจชายในทางที่ ทำและไม่กัณญ์ผู้ผู้มีพระคุณ 2.ทำแท้ง 3.มูทุลสิหักศีลชีวิต 4.ตั้งสังฆะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะทำบุญเท่านั้น แต่พอทำจึงทำน้อยผิดศีลภาวะเป็นกรรม 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หมั่นถวาย ดอกไม้หอม พวงมาลัย ไม่เรียนต่อพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ เทพด้วยกิริยาที่ตั้งใจ 2.ไม่มูทุลสิหักศีลชีวิต 3.บริจาคเงินคนละเคียง ขอแสงสว่างตามความงาม
<p>กรรมส่งผลให้เกิดมาไม่สวย</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ทำอะไรๆ ก็ประทุษร้าย 2.ชอบบวชอื่น และทำวาทะร้ายใจ 3.ถวายดอกไม้แห่งเดียว 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หมั่นถวาย ดอกไม้หอม พวงมาลัย ไม่เรียนต่อพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ เทพด้วยกิริยาที่ตั้งใจ 2.ไม่มูทุลสิหักศีลชีวิต 3.บริจาคเงินคนละเคียง ขอแสงสว่างตามความงาม
<p>กรรมส่งผลให้มักมีหนี้ท่วมหัวตลอด</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ชาติก่อนชอบตักตวงคนอื่น 2.ชาติก่อนชอบคิดชิงเงินย่ำผู้อื่น 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ต้องรู้จักเห็นผู้อื่นได้ ปล่อยยืมไปด้วย 2.หมั่นถวายของหอม ดอกไม้ให้บูชา
<p>กรรมส่งผลให้เกิดมาไม่รวย</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ดูถูกผู้ที่หมั่นทำความดี และชักชวนไปทำผิด 2.ไม่ช่วยเหลือนับถือศิษย์หาความรู้ แต่ทำตัวมัวเมาในทางผิด 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หมั่นทำบุญตามหนังสือธรรมะ หรือพิมพ์ตามมนต์เจก 2.ไปถวายหลอดไฟฟ้า เพราะจุดจะส่งผลให้ตนเองมีปัญญาแจ่มแจ้งตลอดในทางนั้น ถวายในวันเกิดข้างขึ้น 7-15 ค่ำ เจริญขึ้น 3.หมั่นสวดมนต์ทุกวัน 4.หมั่นกัณญ์ผู้ผู้มีพระคุณ และมีวิริยะมากขึ้น
<p>กรรมส่งผลให้หมั้นวิวาห์ไม่ได้</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ไม่กัณญ์ผู้ผู้มีพระคุณ และคนใกล้ชิดในชาติก่อน 2.เคยให้ร้ายคนอื่นไว้อ่อนเมื่ออดีตชาติ 3.ไม่ช่วยเหลือนับถือ 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หมั่นทำบุญโดยให้ทานกับบุคคลที่ใกล้ตัว และหมั่นชักชวนคนละหมั้นทำบุญร่วมกัน เกิดคุณนั้นนั้นจะได้มีวิริยะมากมาย 2.หมั่นทำบุญตาม บารมีตาม หรือตามแนวภาคอุตรอน จะทำให้ทุกคนและมีวิริยะที่ดี อยู่ในศีลธรรม 3.หมั่นกัณญ์ผู้ผู้มีพระคุณ
<p>กรรมส่งผลให้เจอคนเอาเปรียบ</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ 2.เคยโก่งเงินไว้ในอดีตชาติ 3.ไม่ช่วยเหลือนับถือ 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หมั่นยึดถือศีล 5 ให้มั่น 2.ไม่กินเหล้า ทำให้ขาดสติ โกร่งง่าย 3.หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานบารมีตามขอพรให้พบเจคนดี ๆ เข้ามาในชีวิต
<p>กรรมส่งผลให้ไม่มีลูกเลย</p> <p>เกิดจากการกระทำดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ไม่ดูแลผู้ป่วยประทุษร้ายแล้ว และเวลาบริจาคเสียตาทิพย์ทั้งที่ตนมีเงินมากมาย 2.ไม่ช่วยเหลือนับถือศิษย์หาความรู้ และยังไม่ยอมโลกได้เงินมาก ๆ โดยมีชอบ 	<p>วิธีแก้กรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ตั้งจิตทำบุญ ทำกุศลด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 2.หมั่นทำบุญใหญ่ ขอพรตามลาภลอย 3.ให้สังฆทานไปครั้ง อธิษฐานขอพรจะทำให้สมหวังในจิตที่ขอ
<p>การออกกรรม</p> <p>กรรม คือ การกระทำ หากทำกรรมไม่ดีที่ทำไปทุกข์ทรมาน การออกกรรมทำให้บรรพบุรุษและกรรมไม่ดี ทุกข์จากกรรมที่ตนเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ยังผลให้ตนเองได้รับบารมีนั้น ทำให้ชีวิตสุขต่าง ๆ การออกกรรมนั้น เป็นการแผ่ส่วนกุศลให้ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด เพราะจะทำให้จิตใจไม่ติดกรรม ฉะนั้นเมื่อมีการ ควทำกุศลในทางที่ถูกต้อง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป</p>	
<p>วิธีออกกรรม</p> <p>หนึ่งสมาธิ บริกรรมพุทธรูป ขอฟุพระ เป็นอาการบรรเทาให้แสงออก ความมีพระผู้ทำก็จะทำให้ไม่มา และส่งกุศลให้ลูกเอง ดวงจิตที่มีดีก็เปลี่ยนได้ บุญก็เกิด เช่น เคยฆ่าปลา - ควาทำสิ่งตามกุศลให้ลูกคนอื่นติดกัน 1 ปี จะทำให้ลูกดีขึ้น (กรรมปล่อย)</p> <p>เคยทำร้ายผู้ผู้มีพระคุณ - ควรวางนามผู้ผู้มีพระคุณ และขอพรทุกปี ทำในวันเสาร์ทุกวัน (กรรมโดนกด)</p> <p>เคยลัดใจไป - หมั่นติดบารมีทุกวันเกิดตนเอง อุทิศให้เจริญก้าวหน้าหรือช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ (กรรมเป็นโทษ)</p>	

